

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI HƯỞNG ỨNG

“NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM”

Ngày 09/11 hàng năm được chọn là Ngày Pháp luật Việt Nam trên cơ sở đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ngày Pháp luật Việt Nam đã ra đời như một hình thức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của mỗi công dân về vai trò và ý nghĩa của pháp luật.



Hưởng ứng Ngày pháp luật là hoạt động ngoại khóa thường niên của ngành Giáo dục và Đào tạo nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh.



Nhằm tích cực chào mừng và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 (09/11/2020), sáng ngày 9/11/2020, Trường THCS Phúc Lợi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các cán bộ giáo viên và học sinh.



Phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh quận Long Biên, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh, Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiến pháp, pháp luật và ý nghĩa của "Ngày pháp luật Việt Nam".



Phát biểu hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, em Nguyễn Thu Hà - học sinh lớp 8A1 thể hiện rõ quyết tâm của bản thân và học sinh nhà trường sẽ học tập, tìm hiểu và tuân thủ theo pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động cụ thể của nhà trường để hưởng ứng có hiệu quả cao "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2020.



Lễ phát động và hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2020 đã thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả của đông đảo cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhờ việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thuyết trình, câu hỏi, tiểu phẩm, văn nghệ... Những kiến thức cơ bản về pháp luật đã được tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật.



Mong rằng buổi lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật của nhà trường đã khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật; phát huy tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật; tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.

